

VIB từ thấu hiểu đến chạm vào cảm xúc khách hàng

10:50 31/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc đặc biệt, khi mọi người tạm gác lại bộn bề cuộc sống để trở về bên gia đình, cùng nhau đón năm mới. Dịp Tết 2025, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã tạo nên một bước đi đột phá khi giới thiệu bộ tác phẩm nghệ thuật đương đại phiên bản giới hạn “Trăm sông về biển lớn”.

Đây không chỉ là món quà tri ân dành riêng cho khách hàng tiền gửi mà còn là minh chứng cho nỗ lực của VIB trong việc mang nghệ thuật đương đại đến gần hơn với cộng đồng.



Trong vai trò chế tác, ông Lý Huy Sáng, Tổng Giám đốc Minh Long chia sẻ đầy cảm hứng về hành trình hình thành bộ tác phẩm này.

Khởi nguồn cảm hứng từ tình thân và văn hóa sum vầy

Bộ tác phẩm “Trăm sông về biển lớn” được xây dựng dựa trên hình tượng những dòng sông nhỏ, dù trải qua bao thác ghềnh, vẫn luôn hướng về biển lớn. Đây là hình ảnh đầy tính biểu tượng, gợi nhắc đến truyền thống sum vầy gia đình của người Việt Nam, nơi mọi thành viên dù đi xa vẫn luôn

tìm về cội nguồn.

Bộ tác phẩm gồm có “Xuôi dòng”, “Tụ hội”, “Sum vầy”, là những sản phẩm gốm sứ cao cấp như bộ chén đĩa, ly dưỡng sinh và hộp dưỡng sinh, được thiết kế bởi nghệ sĩ thị giác Bùi Công Khánh. Ông Sáng nhận định rằng đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật đương đại và văn hóa sum vầy, mang đến giá trị tinh thần không thể đo đếm.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng mỗi chiếc chén, chiếc đĩa không chỉ là vật dụng bày biện món ăn mà còn là “nhân chứng” cho những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. “Mỗi khi sử dụng những vật dụng thuộc bộ tác phẩm “Trăm sông về biển lớn”, tôi tin các bạn sẽ lại được khơi gợi về khoảnh khắc hạnh phúc, khoảnh khắc tình thân”, ông Sáng nói.



Mỗi khi sử dụng những vật dụng thuộc bộ tác phẩm “Trăm sông về biển lớn”, tôi tin là các bạn sẽ lại được khơi gợi về khoảnh khắc hạnh phúc, khoảnh khắc tình thân”

Ông Lý Huy Sáng - Tổng giám đốc Minh Long

Quá trình chế tác kỳ công tạo nên tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian

Minh Long và VIB cùng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe nhất để đạt được sự hoàn mỹ. Ông Sáng tiết lộ rằng đội ngũ của ông đã phải thay đổi dây chuyền sản xuất, tinh chỉnh từng công đoạn để đảm bảo tính đồng nhất và ổn định của sản phẩm.

Họa tiết “Trăm sông về biển lớn” là một thách thức. Khi in trên bề mặt phẳng như chén hay đĩa, việc tính toán vị trí có thể thực hiện dễ dàng. Nhưng trên ly dưỡng sinh với thiết kế khép tròn, việc

in họa tiết đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Mỗi chiếc ly ra lò phải đạt chuẩn về kích thước, màu sắc và độ sắc nét của họa tiết. Độ sai số không vượt quá 0,001 mm, điều này yêu cầu sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và bàn tay tỉ mỉ của những nghệ nhân hàng đầu.

Minh Long đã dành nhiều năm tìm kiếm những loại khoáng chất tốt nhất trên thế giới để tạo ra chất liệu gốm sứ vừa bền đẹp, vừa an toàn cho sức khỏe. Từng sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1.380 độ C mức cao nhất hiện nay giúp lớp men đạt độ sáng bóng, bền chắc và chống bám bẩn.

Thiết kế với hai màu trắng, xanh cobalt kinh điển không chỉ mang lại vẻ đẹp trong trẻo mà còn tăng chiều sâu nghệ thuật. Các họa tiết chìm dưới lớp men, khi nhìn vào sẽ thấy rõ độ sắc nét, mịn màng và tinh xảo. Bộ sản phẩm này không chỉ là vật dụng hàng ngày mà còn có thể trở thành kỷ vật gia truyền, lưu giữ ký ức và truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ.

Lan tỏa nghệ thuật đương đại đến công chúng

Bằng việc ra mắt “Trăm sông về biển lớn”, VIB không chỉ tri ân khách hàng mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng.

Theo bà Tú Võ, Giám đốc Marketing và Truyền thông VIB, ngân hàng mong muốn thông qua bộ quà tặng này, khách hàng có thể cảm nhận được sự hòa quyện giữa nghệ thuật đương đại và văn hóa sum vầy. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của VIB nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời lan tỏa giá trị nghệ thuật đến cộng đồng.

Bà Tú cũng chia sẻ rằng, việc hợp tác với nghệ sĩ Bùi Công Khánh hay thương hiệu gốm sứ Minh Long là cách mà VIB đặt mình ở vị trí cầu nối giữa tài chính, nghệ thuật và cộng đồng. “Chúng tôi không chỉ muốn mang đến một món quà, mà còn muốn chạm vào hành trình cảm xúc của khách hàng, để mỗi khách hàng đều cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của từng sản phẩm”, bà Tú nhấn mạnh.

Thông điệp bền vững từ VIB

Đi kèm mỗi bộ sản phẩm là một tấm thiệp giấy hạt giống, một chất liệu tái chế đặc biệt có thể gieo trồng, tượng trưng cho sự tái sinh và khởi đầu xanh tươi. Tấm thiệp không chỉ là một chi tiết phụ kiện mà còn là lời nhắn nhủ từ VIB về việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng một tương lai bền vững.



Tính bền vững còn đến từ tính chất an toàn, thân thiện môi trường của sứ, không chứa chì hay hóa chất độc hại. Sứ tráng men, nung qua lửa trở thành vật chất có độ bền cao, không thấm nước, không phản ứng sinh ra chất độc hại.

Ly sứ dưỡng sinh “Xuôi dòng” có thể giữ nhiệt ít nhất 40 phút. Lớp men nano giúp sản phẩm khó bám bẩn, luôn đẹp và mới; không làm biến đổi hương vị của thức uống (cả nóng và lạnh), kể cả những loại có tính kiềm, lên men (nước chanh, nước ngọt, bia...), đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Đặc biệt, nước uống đựng bằng ly sứ dưỡng sinh ở nhiệt độ phòng 20-25 độ C có thể giúp lượng ion trong nước tăng lên, tốt cho hệ tiêu hóa. Bộ tô sứ “Tụ hội” với nắp đậy có thể mang theo cơm đi làm, thay thế cho đồ nhựa, hộp xốp, giảm rác thải ra môi trường, chung tay giải quyết bài toán biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tri ân khách hàng với những giá trị vượt thời gian

Bằng việc kết hợp tài chính với nghệ thuật, VIB đã mở ra một chương mới, nơi mỗi món quà không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn là cầu nối giữa văn hóa, nghệ thuật và cuộc sống hiện đại. Qua “Trăm sông về biển lớn”, VIB không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong ngành ngân hàng mà còn đặt mình vào vai trò người lan tỏa giá trị, người gìn giữ văn hóa và kiến tạo cảm xúc.

Từ tháng 12 đến 28/2/2025, VIB tặng khách hàng bộ tác phẩm "Trăm sông về biển lớn" với ba bộ: "Xuôi dòng", "Tụ hội" và "Sum vầy".

"Xuôi dòng" tặng khách có tiền gửi từ 300 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, hoặc số dư bình quân tài khoản thanh toán (tài khoản thanh toán) từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

"Tụ hội" dành cho người gửi từ 2 đến dưới 5 tỷ đồng, hoặc số dư tài khoản thanh toán từ 1 đến dưới 2,5 tỷ đồng. Với số tiền gửi từ 5 tỷ đồng hoặc số dư tài khoản thanh toán từ 2,5 tỷ đồng trở lên, người gửi sẽ được tặng tác phẩm "Sum vầy".

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vib-tu-thau-hieu-den-cham-vao-cam-xuc-khach-hang>